

## บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้รายงาน นางวัชรี กาศสนุก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทญานนະ ชำนาญการพิเศษ

รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านหัวดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1) ประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านหัวดง ใน 4 ด้าน คือ  
ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของ  
ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านหัวดง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการ  
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวดง ปีการศึกษา  
2564 รวมทั้งสิ้น 94 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ คือ  
1) แบบสอบถามสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 2) แบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการ  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อการประเมิน  
โครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) โรงเรียนบ้านหัวดง ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด  
รองลงมา ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมาก และสุดท้าย คือ ด้าน  
กระบวนการ อยู่ในระดับมาก สำหรับความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการการจัดการเรียนการสอนใน  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาพรวม อยู่ในระดับมาก

ด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
โครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา โครงการจัดการ  
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการสนับสนุน  
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ  
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความพร้อมของครู นักเรียน และผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อ  
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด  
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานสาธารณสุขและผู้ปกครอง  
ทุกระดับชั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปสู่นักเรียนและชุมชน  
อยู่ในระดับมาก

ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำโครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา โรงเรียนมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับการจัดทำโครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมสำหรับการจัดทำโครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมาก

ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ครูทุกรายวิชาจัดทำเอกสารการสอนใบความรู้ ใบงาน และสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารและครูมีการกำกับติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก

ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นและสอดคล้องกับบริบทของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อที่จะได้แข่งกับตนเองและเพื่อนๆ ในการส่งงานที่ครูมอบหมายผ่านสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับมาก

สำหรับผลการศึกษาคความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านหัวดง ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้นักเรียนได้ใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้น และการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอำนวยความสะดวกให้นักเรียน ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติ เช่น มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน ครูประจำชั้นและครูประจำวิชา